

นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมคณะทำงานโครงการ

พัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้

ป่วยไร้บ้าน กทม.



“คนไร้บ้าน” หากนึกถึง เรามักนึกถึงภาพของคนทีเื้อตัวสกปรกมอมแมม นั่ง หรือ นอน อยู่ตามท้องถนน ตามที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ และนึกจินตนาการไปถึงว่า คนเราถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ย่อมเกิดปัญหาเบื้องต้น อันนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสุขภาพพลานามัย

คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรม การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจากท่านยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานดูแลผู้พลวยจิตเวชไร้บ้านของภาคีเครือข่าย” โดยมี ดร.สุรียฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนที่2จากขวา) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นพ.วิญญู ชะนะกุล รองผอ. ฝ่ายการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ,นางงามจิต แต่สุวรรณ ผอ.บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพ ,นายสุภวัณณ์ หนูพริก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย และพ.ต.ท.นิติธร ใจแก้วที สวป.สน.ห้วยขวาง ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานตามแนวทางระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิต แก่ผู้พลวยไร้บ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาผู้พลวยไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์2 โรงแรมรามารการ์เด็น กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

**สรุปโครงการพัฒนาระบบฯ เป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูเข้าใจง่ายคะ

#โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้พลวยไร้บ้าน กทม. #คณะนิติศาสตร์ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2383,2258 หรือ

08 9027 2258 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2384 เว็บไซต์

<https://www.spu.ac.th/fac/law/th/content.php?cid=6738>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/lawsripatum>

หรือเยี่ยมชมวิดีโอทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ <https://www.youtube.com/user/SPUFriends>